

กรุงเทพธุรกิจ • “เคเอสแอล” เล็งหาหุ้นทาง
ควมรวมธุรกิจผลิตไฟฟ้า เตรียมเจรจาหา
พันธมิตรปีนี้ หลังเห็นโอกาสจากการควมรวม
ธุรกิจเอทานอลกับกลุ่มบางจากฯ พร้อมจับตา
รัฐวางเงื่อนไขเปิดประมูลวีเอสพีพี เซมิ-เฟิร์ม
269 เมกะวัตต์ หวังแข่งราคาดีดไม่คุ้มทุน

นายชัช ชินธรรมมิตร รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด
(มหาชน) หรือ KSL เปิดเผยว่า บริษัทมีแผน
นำธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่ปัจจุบันมีกำลังผลิต
อยู่ที่ประมาณ 52 เมกะวัตต์ ไปควมรวมกับ
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้าง
ศักยภาพการเติบโตให้กับธุรกิจในอนาคต
หลังจากที่ธุรกิจเอทานอลของบริษัทได้
ควมรวมกับกับธุรกิจชีวภาพของบริษัท
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทำให้
เห็นถึงโอกาสและการต่อยอดธุรกิจมากขึ้น

“ปัจจุบันธุรกิจผลิตไฟฟ้าของบริษัท
แม้ว่าจะมีกำลังผลิตราว 52 เมกะวัตต์ แต่มี
ประสิทธิภาพที่จะผลิตได้เต็มที่ราว 150-200
เมกะวัตต์ เพราะมีวัตุดิบจำนวนมาก และ
บริษัทเองรู้จักกับพันธมิตรด้านธุรกิจไฟฟ้า

‘เคเอสแอล’ เล็งเจรจา ควมรวมธุรกิจผลิตไฟฟ้า

หลายราย จึงมีความเป็นไปได้ที่จะ
ควมรวมธุรกิจแล้วจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่
เพื่อขยายการลงทุนร่วมกันจะทำให้ได้เร็ว
กว่าการที่บริษัทจะลงทุนเอง โดยหากพ้น
ช่วงฤดูหีบอ้อย (ธ.ค. 2560-เม.ย. 2561)
ไปแล้ว คาดว่าจะต้องพูดคุยกับพันธมิตร
จริงจังมากขึ้น รวมถึงหากมีความชัดเจน
แล้วจะต้องเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด)
บริษัท พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป”
นายชัช กล่าว

ส่วนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนไฮบริด แบบสัญญาผลิตไฟฟ้าเสถียร
ชั่วคราว (เซมิ-เฟิร์ม) หรือ วีเอสพีพี เซมิ-เฟิร์ม
จำนวน 269 เมกะวัตต์ ที่เดิมภาครัฐมีแผน
จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าในปีนั้น บริษัท ยังรอดู
รายละเอียดเงื่อนไขการประมูลก่อนเพราะ

หากมีแนวโน้มการแข่งขันด้านราคาสูงและ
ทำให้ต้นทุนผลิตไฟฟ้าลงไปเหลือราว
2 บาทต่อหน่วยเช่นเดียวกับโครงการ
เอสพีพีไฮบริดเฟิร์มที่เปิดประมูลเมื่อ
ปีที่ผ่านมานั้น บริษัทคงไม่เข้าร่วมแข่งขัน
ด้านราคา โดยมองว่าการนำวัตุดิบเหลือใช้
ไปเผาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าไม่คุ้มค่า

นายชัช กล่าวว่า สำหรับแนวโน้ม
ผลการดำเนินงานของบริษัทใน
งวดปี 2560/2561 (พ.ย. 2560-ต.ค. 2561) คาดว่า
ในส่วนของกำไรจะทำได้ดีกว่าระดับราว
500 ล้านบาท ในงวดปี 2559/2560 เนื่องจาก
คาดว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบจะเพิ่มขึ้น
ราว 20% มาอยู่ที่ 8.5-9.0 ล้านตันอ้อย
จากระดับ 6.83 ล้านตันอ้อยในปีที่ผ่านมา
ซึ่งจะส่งผลให้มาร์จิ้นดีขึ้น